

## Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non



Trường Mầm non Sơn Ca, huyện Mù Cang Chải tổ chức hoạt động vui đón tết.

Cô và trò Trường Mầm non Sơn Ca, huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức hoạt động vui đón tết cho các bé. Đây là hoạt động thường niên trong kế hoạch giáo dục của nhà trường xây dựng từ đầu năm học. Đồng trên địa bàn xã khó khăn song nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ giáo dục. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Tư chia sẻ: “Nhà trường có 1 điểm chính, 3 điểm lẻ và hoạt động giáo dục được triển khai đồng bộ tại tất cả các điểm. Chúng tôi duy trì tổ chức nấu ăn tại điểm trường chính cho 187 trẻ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Hàng năm, nhà trường phối hợp với Trạm Y tế xã kiểm tra sức khỏe định kỳ, cân đo, chấm biểu đồ phân loại sức khỏe cho trẻ. Đồng thời, nhà trường chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên; mua sắm, bổ sung đồ dùng, trang thiết bị dạy học; phát động trong đội ngũ giáo viên tích cực làm đồ dùng, đồ chơi”. Đây là một trong số 178 trường mầm non độc lập của toàn tỉnh gồm 164 trường công lập, 14 trường ngoài công lập; 12 trường phổ thông có nhóm, lớp mầm non; 91 nhóm trẻ, lớp mầm non độc lập tự thực được cấp phép hoạt động. Để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tỉnh đã ban hành và triển khai Đề án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 với nhiều giải pháp hữu hiệu. Những năm qua, tỷ lệ huy động trẻ đến trường mầm non đã tăng đáng kể: nhà trẻ đạt 28,6%, mẫu giáo đạt 97,4%, riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt 99,98%. Bên cạnh đó, Yên Bái đã đưa ra nhiều chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non như hỗ trợ đào tạo giáo viên, cải thiện cơ sở vật chất, phát triển chương trình học tập. Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thông qua nhiều chương trình tập huấn, hội thảo, khóa học nâng cao cùng với rèn luyện kỹ năng sư phạm, phương pháp dạy học linh hoạt để phù hợp tâm lý, nhu cầu của trẻ. Cô giáo Phạm Thị Nga - Trường Mầm non Nà Hẩu, huyện Văn Yên cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn vừa

giúp nâng cao kiến thức vừa tạo ra những ý tưởng mới trong việc dạy học. Tôi thấy trẻ ngày càng hứng thú học hơn”.

Để tạo môi trường học tập tốt hơn, cấp ủy, chính quyền các cấp cùng với ngành giáo dục và đào tạo đã đầu tư xây dựng, nâng cấp các trường mầm non ngày càng khang trang, trang bị đầy đủ các thiết bị học tập hiện đại. Anh Lê Văn Hậu có con đang học Trường Mầm non Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết: “Tôi rất hài lòng với cơ sở vật chất của trường, các trang thiết bị hiện đại và an toàn cho trẻ nên yên tâm hơn khi gửi con ở đây”.

Cùng với đó, chương trình giáo dục mầm non được điều chỉnh phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ em và nhu cầu của xã hội. Các hoạt động giáo dục được thiết kế đa dạng, phong phú và gắn gũi với thực tiễn, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tình cảm, kỹ năng xã hội. Hoạt động kết hợp giữa học tập và vui chơi đã tạo điều kiện cho trẻ tự do khám phá, sáng tạo. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục mầm non đạt tiêu chuẩn trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích; 100% cơ sở giáo dục mầm non triển khai thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng phương tiện, công nghệ thông tin để tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ... Các nhà trường triển khai hiệu quả chủ đề năm học “Xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ em làm trung tâm” gắn kết các tiêu chí của chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2021 - 2025”.

Để đạt mục tiêu cao hơn, tỉnh Yên Bái tiếp tục cải thiện các điều kiện giáo dục, nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên và tạo môi trường học tập tốt nhất cho trẻ. Hoạt động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành và gia đình sẽ góp phần quyết định thành công cho giáo dục mầm non.

THANH VY

Những năm qua, huyện Mù Cang Chải luôn quan tâm thực hiện công tác phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ (XMC) cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các ban chỉ đạo tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người, mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, bằng nhiều hình thức khác nhau. Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo PCGD-XMC và Xây dựng xã hội học tập huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện đã chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, chuẩn

huyện chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện, UBND các xã tăng cường huy động, đôn đốc học viên ra lớp bảo đảm số lượng giao. Nhờ vậy, trẻ em 5 tuổi toàn huyện đi học đạt 1.725/1.726 trẻ, bằng 99,94%; tổng số người 15 - 18 tuổi phải phổ cập là 6.217 người, trong đó số người 15 - 18 tuổi đã tốt nghiệp THCS (2 hệ) là 5.902 người, đạt 94,9%. Năm 2024, huyện có 13/14 đơn vị đạt chuẩn PCGD mức độ 2; có 1/14 đơn vị đạt chuẩn mức độ 3 là thị trấn Mù Cang Chải; huyện đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2. Bà Lương Thị Xuyên - Phó Chủ tịch

nhận, ban chỉ đạo PCGD-XMC một số đơn vị hoạt động chưa đồng bộ; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm; hoạt động phối hợp chưa chặt chẽ. Công tác kiểm tra, đôn đốc và chế độ thông tin báo cáo chưa thường xuyên, kịp thời. Cấp ủy Đảng, chính quyền một số xã chưa thực sự quan tâm nhiệm vụ PCGD-XMC; công tác tuyên truyền, vận động, huy động học sinh, học viên ra lớp chưa thường xuyên, liên tục. Học viên XMC là đối tượng lao động trong gia đình nên việc huy động ra lớp còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ thường xuyên, chuyên cần chưa cao.

Để nhiệm vụ PCGD-XMC đạt hiệu quả, huyện Mù Cang

## Nỗ lực phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

bị tốt điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ngành GD&ĐT huyện đã xây dựng quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp, tạo điều kiện cho trẻ em đến trường. Đến nay, toàn ngành có 37 đơn vị trường; trong đó, có 15 trường mầm non, 8 trường tiểu học (TH), 6 trường trung học cơ sở (THCS), 8 trường TH&THCS. Đồng thời, huyện quan tâm đầu tư xây dựng mới, tu sửa cơ sở vật chất trường, lớp học; chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện, các trường học phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, tu sửa cơ sở vật chất phục vụ năm học, cơ bản đáp ứng nhu cầu về phòng học, bảo đảm dạy và học của giáo viên, học sinh. Trên địa bàn huyện hiện có 643 phòng học; trong đó, có 451 phòng kiên cố, 179 phòng bán kiên cố, 13 phòng tạm. Tuy nhiên, phòng ở, nhà ăn, nhà bếp cho học sinh bán trú còn chật; số lượng học sinh bán trú ở mỗi phòng đông hơn quá nhiều so với quy định...

Để người dân biết đọc, biết viết, năm 2024, huyện đã mở 8 lớp XMC cho 240 học viên tại 5 xã: Nậm Có, Cao Phạ, La Pán Tản, Khao Mang, Lao Chải. UBND



Học sinh Trường PTDTBT TH&THCS Đé Xu Phình, xã Đé Xu Phình, huyện Mù Cang Chải trong giờ học.

UBND huyện cho biết: “Nhiệm vụ PCGD, XMC luôn nhận được sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Ban Chỉ đạo PCGD-XMC huyện tích cực, chủ động tham mưu và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ; ban chỉ đạo các xã, thị trấn bám sát chỉ đạo, hướng dẫn để xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai kịp thời. Hệ thống mạng lưới trường, lớp được xây dựng, củng cố và ngày càng phát triển ổn định. Cơ sở vật chất từng bước được đầu tư theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Tuy

Chải sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đưa mục tiêu nhiệm vụ vào các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động... Cơ quan thường trực tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu về xây dựng kế hoạch duy trì, phát huy kết quả PCGD-XMC bền vững; phối hợp mở lớp XMC cho học viên trong độ tuổi nhằm duy trì kết quả phổ cập và nâng dần ở các mức độ cao hơn... Huyện cũng sẽ chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong nền kinh tế số, xã hội số ngày càng phát triển.

QUANG THIỀU

### TIN, ẢNH>>>

■ Toàn tỉnh hiện có 562 cơ sở lưu trú; trong đó, 15 cơ sở lưu trú xếp hạng 1 - 3 sao, 146 cơ sở lưu trú đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với khách sạn, nhà nghỉ với 3.821 buồng, 5.938 giường. Loại hình nhà ở có phòng cho thuê (homestay) phát triển khá nhanh với 268 hộ gia đình hoạt động; trong đó, có 129 cơ sở đã kiểm tra đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

THANH BA



Du khách lưu trú ở Homestay Asu, huyện Mù Cang Chải.